



ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ตามเอกสารแนบท้าย)

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ตามเอกสารแนบท้าย)

ค) โรงพยาบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ณ ป้ายประกาศกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลราชบุรี และทางเว็บไซต์ที่ www.rajaburi.org

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน
(ฉบับจริง) เท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตร
ประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยฉบับจริงไปแสดงแทนในวันวันประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้า...

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด

๔.๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งตักเตือนให้คะแนนก็ได้

๔.๔ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

๕. โรงพยาบาลราชบุรีจะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ป้ายปิดประกาศ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี
และทางเว็บไซต์ที่ www.rajburi.org ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องมาตรวจสอบด้วยตนเอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุกุล ไทยถนอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางศรัญญา สรอยเหลือ	๐๑	
๒	นางสาวโสรัตดา ตันกิตติกุล	๐๒	
๓	นางสาวเสาวลักษณ์ อร่ามเกลือ	๐๓	
๔	นางณัชชารีย์ ลิขิตเสรีกุล	๐๔	
๕	นางสาวจากรุวรรณ ศิริบุญมา	๐๕	
๖	นางสาวอรนิตย์ โดยงามรัก	๐๖	
๗	นางสาววาสนา พานทอง	๐๗	
๘	นางสาววีรปภา จันท์เต็ม	๐๘	

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาววิชญานดา ตั้งบุปผา	๐๑	
๒	นางสาวศรिता เพ็ญมาก	๐๒	
๓	นางสาวชญานิศ โสดยวง	๐๓	
๔	นางสาวจุฑาทิพย์ สมจิตร	๐๔	
๕	นางสาวธัญลักษณ์ สุขอ่อน	๐๕	
๖	นางสาวสุดารัตน์ ฉัตรแก้ว	๐๖	
๗	นางสาวมณีรัตน์ ศรีเมฆ	๐๗	

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี	๐๑ - ๐๘
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี	๐๑ - ๐๗